

## คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.พ. 2568

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้จัดทำเล่มคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)  
เพื่อใช้สำหรับการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
จึงขอส่งคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือและแนวปฏิบัติฯ จากไฟล์แนบด้านล่าง  
และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับสถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติต่อไป

# ดาวน์โหลด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วศ๗๓๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  
(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือและแนวปฏิบัติฯ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเล่มคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อใช้สำหรับการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือและแนวปฏิบัติฯ จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับสถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน พิศนทรกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗



<https://reapdd.moe.go.th/e-book/103732/>

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดหนังสือนำเสนอ](#)

ดาวน์โหลดคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  
(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน